

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วัน เดือน ปี 20 ส.ค. 2563

หน้า 10 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

# เร่งใช้ปี10หนุนส่งออกน้ำมันปาล์ม

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 2/2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติสำคัญที่ส่งผลต่อรายได้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มและการยกระดับราคาปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ขยายโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มปี 2562-2563 ออกไปอีก 3 เดือน และเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดทำความตกลงกับสำนักงานปรมาณูเรื่องการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อเป็นการชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง และรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขณะที่ พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำกระทรวงพลังงานเร่งสร้างความเชื่อมั่นและความพร้อมในการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี 10 ให้กับผู้บริโภคและสถานีบริการเพื่อจะดำเนินการพิจารณายกเลิกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี 7 และให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 10 เป็นดีเซลพื้นฐานของประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563.

# 'บิกป้อม'เร่งช่วยชาวสวนปาล์ม เดินหน้าต่ออีก 3เดือน/ประกันรายได้

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน แห่งชาติ (คนป.) ซึ่งภายหลังประชุม พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก ประจำรองนายกฯเผยว่าที่ประชุมรับทราบ สถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มใน ภาพรวมทั้งด้านการผลิต ด้านการตลาดและ ด้านพลังงานทดแทน อยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 และ รับทราบความคืบหน้าโครงการติดตั้งเครื่องมือ วัดปริมาณน้ำมันปาล์มเพื่อบริหารจัดการและ ควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม อยู่ระหว่างกำร เร่งดำเนินการให้ทันปีงบประมาณ 2563 สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร สวนปาล์มน้ำมันปี 2562-63

โดยธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินชดเชยแล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 ถึง 14 ส.ค.2563 รวม 9 งวด จำนวน 375,202 ครัวเรือน

เป็นวงเงิน 6,729.57 ล้านบาท ต่อจากนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2563-64 (เพิ่ม 3 เดือน ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.2563) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดราคาเป้าหมายผลปาล์มทะเลาะ (อัตราน้ำมัน18%) ณ หน้าโรงงานสกัด น้ำมันปาล์ม กก.ละ 4 บาท (เท่ากับโครงการ ปี 2562-63)และเห็นชอบโครงการผลักดัน การส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วน เกินออกไปต่างประเทศและดึงราคาผลปาล์ม ให้สูงขึ้นตั้งเป้าส่งออก 300,000 ตัน น้ำมัน ปาล์มดิบภายใน ม.ค.2564

โดยพล.อ.ประวิตรได้กำชับ คนป.ให้

กำกับ ติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เน้นย้ำให้กษ.,พณ.,พท. และกฟผ.ดำเนินการตามแผนงานโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วตามกรอบเวลา พร้อมทั้งมีการประเมินผลงานเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างมี ประสิทธิภาพโดยเร่งรัดให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนปาล์มทั้งการส่งเสริมการผลิต การตลาดและการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังให้ รมรณค์ขอให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน หันมาใช้ไขมันดีเซล B10 ให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริม มาตรการของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์มให้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป